

มหา'ลัยหนุทบวงฯเปลี่ยนระบบเอนท์ เน้นเก็บคะแนนในห้องเรียนขจัดกวดวิชา

ผู้จัดการรายวัน - อธิการบดีมหาวิทยาลัย 24 แห่งเห็นชอบยกเลิกระบบเอนท์ทรานซ์ เตรียมนำระบบการคัดเลือกแบบใหม่ ที่เรียกว่า Admissions มาใช้แทน โดยจะให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งคัดเลือกเด็กเอง ซึ่งเน้นพิจารณาความสามารถเด็กจากผลการเรียนสะสมและเกรดเฉลี่ยในรายวิชา ซึ่งระบบใหม่จะเริ่มใช้ในปี 2547 เป็นต้นไป หวังจะปฏิรูประบบการเรียนในระดับมัธยมปลายที่ บ้างมุ่งเน้น "กวดวิชา" มากกว่าที่ทุ่มเทกับการเรียนในห้อง

ความพยายามแก้ปัญหาเด็กนักเรียนแพ้เรียนกวดวิชาที่สถาบันกวดวิชาที่ผูกพันดังตอกเห็ดหน้าฝนเริ่มมีแนวทางที่เป็นรูปร่างขึ้น เมื่อที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้ลงมติเสนอแนวทาง การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย หรือเอนท์ทรานซ์แบบใหม่ ที่จะทำให้เด็กต้องให้ความสำคัญต่อการเรียนในชั้นเรียนมากขึ้น

ทั้งนี้ รศ.สุมนทนา พรหมบุญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยมว่า จากการประชุม ทปอ.ครั้งล่าสุด ได้มีการพิจารณาเรื่องทิศทางของปฏิรูประบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับศึกษาในอนาคต

โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั้ง 24 แห่ง เห็นชอบแล้วว่าให้มีการปฏิรูประบบการสอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา หรือยกเลิกระบบเอนท์ทรานซ์แบบเดิม และมี

การปรับรูปแบบการรับเด็กแบบใหม่

ทั้งนี้ระบบการคัดเลือกเด็กเข้ามหาวิทยาลัย รูปแบบใหม่ที่จะนำเข้ามาใช้ เรียกว่า Admissions เป็นระบบการรับนิสิตนักศึกษา ร่วมกับของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นระบบที่ไม่มีการสอบคัดเลือกรวม และนำผลคะแนนการสอบมาตัดสิน แต่จะเป็นระบบที่ให้อำนาจและสิทธิแก่แต่ละมหาวิทยาลัย พิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์

ของตัวเองในการพิจารณารับเด็กเข้าเรียนต่อในคณะหรือสาขาวิชา ซึ่งมีความแตกต่างจากระบบเอนท์ทรานซ์เดิมที่พิจารณาจากผลจากการสอบวัดความรู้ทั้งวิชาหลักและวิชาเฉพาะ ถึงร้อยละ 90% และพิจารณาจากค่า GPA หรือค่าเฉลี่ยของผลการเรียนทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร และค่า PR หรือตำแหน่งของค่าผลการเรียนเฉลี่ย รวมกันเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น

โดยต่อไป การคัดเลือกเด็กเข้าเรียนทางมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง

จะเป็นผู้กำหนดและพิจารณาหลักเกณฑ์เองซึ่งจะต้องมีการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางในรายละเอียดต่อไป

อย่างไรก็ดี ระบบนี้จะเน้นให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง สามารถนำค่าผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลมาใช้ ในการพิจารณา ประกอบกับการพิจารณาค่า GPA ซึ่งอาจจะลงลึกรายละเอียดในรายวิชา ตามสาขาที่สอบคัดเลือก เช่น สอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์ จะเน้นพิจารณาวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาและคณิตศาสตร์ เป็นหลัก โดยประเมินผลจากการเรียนหรือเกรดที่ได้ เช่น หากได้เกรด 4 ทุกวิชาจะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้รับการคัดเลือกสูงยิ่งขึ้น

"ระบบนี้จะเปลี่ยนจากระบบการคัดเลือกเดิม หรือ จะกล่าวว่า เป็นการยกเลิกระบบเอนท์ทรานซ์เดิมก็ได้ ซึ่งจะเป็นการปฏิรูประบบความสามารถในการคัดเลือกเด็กในระดับอุดมศึกษาครั้งใหญ่ที่สุด"

รศ.สุมนทนา กล่าวอีกว่า การ

ปฏิรูประบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยครั้งใหญ่นี้ ถือเป็นสารแก้ปัญหาค่าของระบบการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเกิดปัญหาที่เด็กมักจะทำให้ความสำคัญกับระบบการเอนท์ทรานซ์มากกว่าสนใจกับการเรียนในชั้นเรียน

"เด็กบางคน ไม่สนใจที่จะตั้งใจเรียนในห้อง แต่จะไปมุ่งเน้นในการกวดวิชา เพราะเป็นค่านิยมของระบบการศึกษาไทยยุคใหม่ ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองมักจะทำให้ความสำคัญ โดยพยายามสนับสนุนให้ลูกหลานเรียนพิเศษในโรงเรียนกวดวิชา มากกว่าที่เรียนรู้ในห้องเรียนเพราะเชื่อว่า จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการนำพาลูกของตนให้เข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นดีได้"

รศ.สุมนทนา กล่าวอีกว่า การนิยมกวดวิชาส่งผลให้โรงเรียนลดบทบาทหน้าที่ ในการเป็นสถานศึกษาที่ดีสำหรับเด็ก ซึ่งครูผู้สอนก็ไม่ทำหน้าที่สอนอย่างเต็มที่ แต่

หันไปจริงจังกับการสอนในโรงเรียนกวดวิชาแทนทำให้เด็กที่ไม่ได้เรียนพิเศษ ไม่ได้รับการสอนหรือความรู้ที่ควรจะได้รับ

ปัญหาเหล่านี้ เป็นจุดที่ทำให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งเห็นชอบที่จะมีการปรับระบบการสอบเข้าซึ่งต่อไป ผลการเรียนในห้องเรียน จะกลายเป็นส่วนสำคัญมากในการพิจารณาการเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อกระตุ้นให้เด็กตั้งใจที่จะเรียนรู้ในห้องเรียนมากยิ่งขึ้น" รศ.สุมนทนา กล่าวทิ้งท้าย

อย่างไรก็ดี เมื่อผู้จัดการรายวัน สอบถามไปยังผู้ปกครองหลายรายถึงการเปลี่ยนวิธีการสอบหลายรายถึงการเปลี่ยนวิธีการสอบว่าส่วนใหญ่ยังเชื่อว่า ลูกหลานของตนยังน่าจะเรียนพิเศษอยู่ และอาจต้องเรียนทุกเทอมด้วยเพื่อให้ผลการเรียนอยู่ในระดับที่ดีโดยตลอด

โดยนางกุสุมา พูลสวัสดิ์ ซึ่ง

มีลูกเรียนอยู่ชั้น ม.2 โรงเรียนสตรีวิทยา กล่าวว่า ส่วนตัวแล้วไม่ได้เดียดูเหมือนว่าต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ แต่ลูกสาวของตนค่อนข้างตั้งใจที่จะสอบให้ได้ซึ่งเวลานี้ก็เรียนพิเศษกับสถาบันกวดวิชาอยู่สองสามแห่ง

"หากเปลี่ยนระบบเป็นให้ความสำคัญกับ คะแนนจากโรงเรียนมากขึ้นก็คงต้องอนุญาตให้ลูกไปเรียนพิเศษอย่างที่เขาอยากเรียน อาจจะต้องเรียนทุกเทอมหรือทุกวิชาหลักๆ ก็ได้ ซึ่งก็กลัวเหมือนกันเพราะไม่อยากให้ลูกเครียดมาก"

เช่นเดียวกับ นางวิชุดา จันทเชษฐ์ ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กล่าวว่า หากเปลี่ยนระบบเอนท์ทรานซ์จริงอาจทำให้เด็กต้องพยายามทำคะแนนในห้องเรียนให้ดีมากขึ้น ซึ่งเด็กอาจต้องออกไปเรียนพิเศษมากขึ้นก็ได้ ■



ในแต่ละปีมีเด็กที่มุ่งเน้นจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐให้ได้จำนวนมาก ซึ่งแน่นอนว่าผู้สมัครมีมากกว่าผู้สมัครรับ